

Số: 62/TB-MTTQ-BTT

Tuần Giáo, ngày 20 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

**Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền
06 tháng đầu năm 2021**

(Tại kỳ họp thứ 2-HĐND huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2021; Thông báo số 14/TB-HĐND, ngày 12/7/2021 của HĐND huyện Tuần Giáo về phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XXI.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong huyện như sau:

I. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Sáu tháng đầu năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tích cực cùng các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông qua đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2021, góp phần nâng cao nhận thức, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lồng ghép với duy trì các mô hình “Tổ an ninh tự quản”, “mô hình 5 không”, “Tổ tự quản vệ sinh môi trường”; vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nâng cao hiệu quả công tác “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”... qua đó góp phần vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

2. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại 161 điểm (cấp huyện 23 điểm, cấp xã 138 điểm). Ban hành Thông báo MTTQ tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử.

Phối hợp hướng dẫn tổ hòa giải thực hiện hòa giải các vụ việc ở khu dân cư, trong 06 tháng đầu năm tổ hòa giải tiếp nhận 30 vụ, hòa giải thành 16 vụ; hòa giải không thành 08 vụ; đang hòa giải 06 vụ, nội dung hòa giải chủ yếu các vụ, việc mâu thuẫn phát sinh trong gia đình, cộng đồng, khu dân cư dân cư.

MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với số cử tri đi bầu 55.075 đạt 100%, bầu được 07 đại biểu HĐND tỉnh; 35 đại biểu HĐND huyện; 401 đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được thực hiện đúng quy định, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện tiếp nhận 04, cấp xã 29 phản ánh, kiến nghị của công dân. Nội dung chủ yếu về, tranh chấp đất đai, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Công tác giám sát, phản biện xã hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ban hành hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2021. Xây dựng Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Xây dựng Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2021; Công văn đề nghị UBND huyện cung cấp chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021; dự thảo quy hoạch, chương trình, dự án sẽ triển khai lấy ý kiến và trình HĐND huyện để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lựa chọn tổ chức phản biện trong năm 2021.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra, giám sát được 03 cuộc; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã kiểm tra, giám sát 41 cuộc về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua giám sát đã có kiến nghị 92 kiến nghị trực tiếp (cấp huyện 12, cấp xã 80) đối với UBBC các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác bầu cử.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong 06 tháng đầu năm Ban thanh tra nhân dân tổ chức 02 cuộc, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức 13 cuộc giám sát.

II. VỀ TÌNH HÌNH NHÂN DÂN VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN

1. Tình hình tư tưởng trong Nhân dân

Trong 06 tháng đầu năm tình hình nhân dân các dân tộc trong huyện ổn định, đoàn kết, thống nhất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp, đặc biệt cử tri và Nhân dân đánh giá cao việc cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã có các giải pháp hữu hiệu kiểm soát tốt đại dịch trên địa bàn huyện; Các cử tri cử tri hăng hái, phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch. Công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động nắm bắt tình hình trước, trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đại dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh, tình hình trật tự an toàn xã hội vẫn tiềm ẩn nhân tố gây mất ổn định và có chiều hướng gia tăng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân.

2. Ý kiến, kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Theo phản ánh của nhân dân tại các xã Ta Ma, Phình Sáng, Rạng Đông, Pú Nhung, trong những năm gần đây trên địa bàn xã có có xảy ra hiện tượng các thương lái nhỏ ép giá và độc quyền mua sản phẩm ngô của nhân dân.

Trên cơ sở phản ánh của nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiến hành xác minh tại các xã Pú Nhung, Rạng Đông, cụ thể:

Nhiều hộ dân trên địa bàn các xã do thiếu vốn để đầu tư sản xuất nên phải vay lãi của các thương lái để đầu tư trồng ngô và có cam kết trả bằng sản phẩm khi thu hoạch. Tuy nhiên đến vụ thu hoạch, các thương lái mua lại giá sản phẩm của nhân dân thấp hơn với giá thị trường do vậy nhân dân vừa phải chịu lãi vay vốn vừa chịu thiệt về giá sản phẩm.

Ngoài việc thu mua giá sản phẩm rẻ hơn với giá thị trường (với lý do người dân vay vốn và phải bán sản phẩm cho thương lái) thì còn có hiện tượng các thương lái không cho bất cứ cá nhân hoặc cơ sở sản xuất nào ngoài địa bàn vào thu mua sản phẩm. Do vậy dẫn đến người dân có vay vốn của thương lái mặc dù đã trả đủ sản phẩm với số tiền đã vay thì sản phẩm còn lại vẫn không bán được cho người khác mà vẫn phải bán cho thương lái. Mặt khác, đối với các hộ dân không vay vốn của các thương lái cũng bị chịu thiệt khi không bán được sản phẩm mà vẫn phải bán cho các thương lái với giá rẻ hơn giá thị trường.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị UBND huyện:

1. Chỉ đạo UBND các xã phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết việc độc quyền mua bán sản phẩm nông sản của các thương lái trên địa bàn các xã.

2. Xem xét giúp nhân dân liên hệ với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất và các cá nhân để nhân dân có thể ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với hình thức ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại sản phẩm.

Trên đây là Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 và ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đề nghị HĐND, UBND huyện xem xét trả lời./.

Nơi nhận:

- BTT MTTQ Việt Nam tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Các TCTV;
- BTT MTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu MTTQ.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Giàng A Dơ